



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p> <p>สยามรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ทุกเรื่องที่ผ่านมาการพิจารณาของคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็เป็นไปตามกำหนดการทั้งหมดแล้วไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งเรื่องของการเชิญชวนประชาชนปลูกดอกดาวเรือง การปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ และการจัดเตรียมซุ้มวางดอกไม้จันทน์</p> <p>ด้านนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่องให้ปรับโทนสีให้อ่อนลง ระหว่างวันที่ 1-20 ต.ค.นี้ และมีการออกอากาศรายการเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 20-24 ต.ค. โดยเป็นการขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ให้นำเสนอที่มีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ จากนั้น วันที่ 25 ต.ค.จะเป็นช่วงพระราชพิธี ต่อด้วยการถ่ายทอดพระราชพิธีผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในวันที่ 26 ต.ค. นอกจากนี้จะมีพระราชพิธีระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้ สำหรับพระราชพิธีในวันที่ 26 ต.ค. รัฐบาลจะขอความร่วมมือจากเอกชนที่เป็นเจ้าของจอแอลอีดีขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งตามสี่แยกต่างๆ ให้เกี่ยวสัญญาณการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนี้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเพื่อให้เผยแพร่ภาพผ่านทางจอดังกล่าวด้วย</p> <p>ด้านนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ว่า ได้เชิญผู้แทนกองทัพบก กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมคนตาบอด มาหารือแนวทางการบริหารจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมวันที่ 1-30 พ.ย.ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงานแพทย์ ทั้งด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยเหลือกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมดูแลจิตใจประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ว่า นับตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.59 เป็นต้นมา สธ. ได้มอบหมายทีมสุขภาพฝ่ายกายและทีมสุขภาพจิตลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดูแลด้านจิตใจนั้น กรมสุขภาพจิตได้จัดทีม MCATT หรือทีมปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ จากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการปฐมพยาบาลทางใจประชาชน 183 ทีม ให้บริการด้านสุขภาพจิตพี่น้องประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 19,474 ราย พบภาวะสุขภาพจิต รวม 5,425 ราย และปัจจุบันยังคงมีประจำการอยู่ที่จุดปฐมพยาบาลทำซ้ำ</p> <p>ในวันที่ 26 ต.ค.60 ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น ประชาชนอาจมี โอกาสเกิดปฏิกิริยาเช่นเดิมขึ้นมาได้ จึงได้เตรียมจัดทีม MCATT ดูแลจิตใจพี่น้องประชาชนไว้มากกว่า 70 ทีม ตลอดระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 23-29 ต.ค.60 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.โดยจะเพิ่มจำนวนทีมมากขึ้นในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และขยายเวลาให้บริการจนถึงเที่ยงคืน</p>
<p>ไทยรัฐ สยามรัฐ เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ช่อง 7,9</p>	<p><b>งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว ก่อนการประชุม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำ นพ.สุเทพ วัชรปิยานันท์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พร้อมภาคีเครือข่ายจัดงานเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ไทย สมุนไพรไทย” โดย อย. นำเสนอช่องทางให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้อง และยังคงรักษามาตรฐานการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเพื่อพัฒนาตามมาตรฐานสากล พร้อมขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ลดอุปสรรคในการทำงานของ อย. โดย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันพัฒนาสมุนไพรไทยไปสู่ระดับสากล สามารถ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน และย้ำว่าตนเองไม่ใช้คำสั่ง ตามมาตรา 44 เพื่อลงโทษใคร แต่ใช้เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ</p> <p>ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า มหกรรมสมุนไพรมหาชาติในปีนี้อภัยภูเบศรได้นำเสนอสมุนไพรมหาชาติเพื่อการดูแลสุขภาพเพศชาย โดยมีการนำสมุนไพรมหาชาติมาให้ชมในงานด้วย หนึ่งในนั้นคือ แร้งคอดำ ซึ่งเป็นว่านที่ใช้รักษาผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต โดยทางอภัยภูเบศรได้มอบต้นว่านแร้งคอดำ ต้นกระดุกไก่ดำ และค้างคาวดำ รวมทั้งลูกประคบมือ โรงพยาบาลเรณูนคร ให้กับ นายกฯ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่มีความรู้ไปต่อยอด รวมทั้งให้สอนชาวบ้านในการปลูก เพื่อทดแทนการปลูกพืชหลัก เช่น ข้าว และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเพาะปลูกเพื่อเป็นต้นแบบ ก่อนที่จะสั่งซื้อชุดประคบพร้อมกระโจมกลับไปใช้ที่บ้าน</p>
<p>ไทยรัฐ สัปดาห์ 1</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p><b>สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p><b>เทคโนโลยีการปลูกถ่ายต่อมน้ำเหลือง</b></p> <p>-เสนอบทความเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ว่า นพ.ชาคริต เอี่ยมภักการ ทีมศัลยแพทย์ วชิรพยาบาล ได้นำเทคโนโลยี การปลูกถ่ายต่อมน้ำเหลืองในช่องท้องแบบผ่าตัดส่องกล้องจากต่างประเทศ มารักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ป่วยทำมาหนึ่งปีแล้ว ผลการรักษาการลดทอน ลดลงได้สูงสุดถึง 8 เซนติเมตร การอักเสบไม่มีเลย คนไข้มีความสุขมาก แต่การผ่าตัดด้วยกล้องดังกล่าวอยู่นอกสิทธิ สปสช. ฝากรัฐบาลช่วยพิจารณาเพิ่มสิทธิ เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยบัตรทอง</p> <p>ด้าน นพ.ชูชัย ศรชานี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในกระบวนการผ่าตัด อาจมีการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้ถูกระบุอยู่ในแผนการรักษา มะเร็ง ของ สปสช. ทางสปสช.โรงพยาบาล ญาติคนไข้ก็จะมาตกลงกันว่า จะดูแลรักษาอย่างไร โดยทั่วไปการให้ยาตามแผนการรักษา จะเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ สปสช.อยู่แล้ว กรณีการส่องกล้อง ไม่ได้อยู่ในแผนการรักษาตามมาตรฐาน ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมในรายที่มีข้อแทรกซ้อนต่อมน้ำเหลืองต้น จึงต้องมีการพูดคุยกันเป็นเฉพาะรายๆ ไป</p> <p>เจ้าของคอลัมน์ กล่าวว่า เทคโนโลยีการรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ความท้าทายสำคัญในระดับนโยบายคือ จะทำอย่างไรจึงจะสามารถให้ผู้ป่วยเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่นี้ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม</p> <p><b>ยาเซลล์บำบัด</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ปิยะนุช จิตต์เที่ยง อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง รพ.สมิติเวช เปิดเผยถึงวิวัฒนาการรักษาโรคมะเร็งแนวใหม่ระดับเซลล์ (targeted therapy) ด้วยการให้ยาเพื่อกระตุ้นและเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดผลกระทบเซลล์ปกติ นับเป็นทางเลือกใช้คู่กับวิธีการรักษามาตรฐาน ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาหรือนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของวงการแพทย์ที่ช่วยดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งสมาคมต่าง ๆ ด้านมะเร็งในไทยกำลังผลักดันกลุ่มยา targeted therapy ให้เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>ภาษีน้ำหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึง พ.ร.บ.สรรพสามิตฉบับใหม่ หรือ ภาษีน้ำหวาน ที่จะผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายนนี้ ว่า การปรับขึ้นภาษีดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ต้องการลดการบริโภคน้ำตาล ซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคหลายประการ ทั้งเบาหวาน ไขมันสูง โดยเฉพาะรัฐบาลต้องการให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัย นอกจากนี้ ยังช่วยลดค่ารักษาพยาบาล ซึ่งในแต่ละปีต้องใช้งบประมาณสูงมาก เชื่อว่ากฎหมายดังกล่าวมีผลดีมากกว่าผลเสีย และไม่ผลอะไรต่อผู้ประกอบการ หากปรับลดส่วนผสมของปริมาณน้ำตาลลดลง ก็จะไม่เสียภาษีเพิ่ม และคนไทยก็จะบริโภคน้ำตาลน้อยลงด้วย ซึ่ง สธ. และ สสส. ควรต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกฝ่ายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย</p> <p>-เสนอสรุปข่าว ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเสี่ยงเป็น "โรคเบาหวาน" มากที่สุด โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีการบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยถึง 68% ของการบริโภคน้ำตาลทั่วโลก มากกว่าภูมิภาคอื่น 2-3 เท่า ตั้งแต่ปี 2013-2016 และยังมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอีก 17% ในปี 2025 ที่ผ่านมา ประเทศโซนตะวันตกที่เริ่มเคลื่อนตัวปฏิวัติ "เครื่องดื่มที่มีน้ำตาล" เป็นชาติแรก ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาตรการจำกัดเก็บภาษีน้ำตาล และออกฉลากเตือน แต่ปัจจุบันหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น ฟิลิปปินส์ เริ่มตื่นตัวมากขึ้นด้วยการประกาศเพิ่มภาษีน้ำตาลตั้งแต่ 2-140% ของเครื่องดื่มแต่ละชนิด ทำให้ราคาเครื่องดื่มสูงขึ้น เช่น น้ำอัดลม ที่ราคาปรับเพิ่ม 36% ส่วนประเทศไทย ออกมาตรการปฏิรูปกฎหมายภาษีน้ำตาลที่ผสมน้ำตาล เช่นเดียวกับอินเดียและอินโดนีเซีย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ล่าสุด "สิงคโปร์" อีกหนึ่งประเทศที่ต้องการจัดระเบียบเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งสิงคโปร์บริโภคน้ำตาลสูงถึง 11.99 กรัมต่อคนต่อวัน โดยขณะนี้บริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ 7 แห่ง ได้แก่ บริษัทโคคา-โคลา, เป๊ปซี่โค, เอฟแอนด์เอ็นฟู๊ดส์, มาเลเซีย แดรี่ อินดัสทรี, เนสท์เล่, พอคคา และ โยวเฮียบเซง ร่วมลงนามความร่วมมือกับสิงคโปร์ เพื่อเลิกขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 12% ภายในปี 2020 นอกจากนี้ รัฐบาลได้ศึกษามาตรการอื่น เช่น เพิ่มการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมน้ำตาลให้เข้มงวด จำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น จดโฆษณาในช่วงไพรม์ไทม์ และติดป้ายประกาศเตือนผู้บริโภคตามร้านค้าต่าง ๆ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กรมควบคุมโรค และ สสส. จัดเวทีเสวนา “ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ใครเสีย หลัง ม.44” โดย ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว นักวิชาการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปีล่าสุด พบว่า ประชากรไทยกว่า 18 ล้านคนดื่มสุรา กลุ่มนักดื่มร้อยละ 43.2 มีพฤติกรรมดื่มหนัก (ดื่มจนเมาหัวราน้ำ) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 48.3 เพศหญิง ร้อยละ 23.8 หลักฐานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศชี้ว่า สถานที่ตั้งและความหนาแน่นของร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนดื่ม</p> <p>ด้าน ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารการตลาด ม.รังสิต กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย จาก 5 สถาบันการศึกษา พบว่า มีนักศึกษาร้อยละ 72 ยังคงดื่มสุราและไม่คิดที่จะเลิกดื่ม ร้อยละ 69 ระบุว่าความน่าสนใจของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา คือคอนเสิร์ตไปรโมชั่นและความสะดวก ซึ่งปี 2559 เป็นปีที่เห็นผลจากการบังคับใช้คำสั่ง คสช. 22/2558 และมาตรการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด จำนวนและความชุกของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาลดลงในภาพรวม ร้อยละ 40 ร้านเหล้าขยับออกห่างจากสถาบันการศึกษาเกิน 300 เมตร ปรับเปลี่ยนการบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย แต่หันไปสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมากขึ้น การควบคุมจากภาครัฐเริ่มอ่อนกำลังลง ทำให้หลายร้านกลับมาใช้กลยุทธ์ มิวสิค มาร์เก็ตติ้ง</p>
สำนักข่าวไทย	<p><b>สำรวจ รพ.ชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวในการประชุมผู้บริหาร สธ. โดยกำชับให้ผู้ตรวจฯ ลงสำรวจ รพ.ทั่วประเทศ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้สวยงาม พร้อมให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยกำหนดระยะเวลาให้รายงานผลกลับมาภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมกันนี้ยังได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ แผนกห้องคลอด รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่ประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกัน ขณะซ่อนสามีมาทำธุระ ทำให้ทารกแรกเกิดเพศหญิงปลอดภัย แม้ว่าในวันเกิดเหตุตนเองจะต้องเข้างานสายก็ตาม</p>
มติชน สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>โรคแพ้ภูมิตัวเอง</b></p> <p>-นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือ SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการจะเป็นๆ หายๆ มีการกำเริบและสงบเป็นระยะ พบบ่อยในเพศหญิง สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดโรค ได้แก่ การติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการแสดงทางคลินิกที่หลากหลาย และมีความรุนแรงแตกต่างกัน ดังนั้น การดูแลรักษาจึงมีความแตกต่างกัน และแม้ว่าจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่สามารถมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติได้</p>
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคกระดูกพรุน</b></p> <p>-เสนอบทความ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า วิวัฒนาการทางการแพทย์ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุจึงต้องเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นปัญหาจากความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคระบบกระดูกและข้อ ได้แก่ ภาวะหกล้ม ถือเป็นปัญหาสำคัญที่มักเกิดขึ้นบ่อย วิธีปฏิบัติตนของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดหกล้ม ควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน เช่น ไม้เท้า ตลอดจนจนปรับพฤติกรรม บุตรหลานต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจสุขภาพประจำปี รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เน้นสารอาหารบำรุงกระดูก เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และส่งเสริมการทรงตัว</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกสังคม	<p><b>จริยธรรมดีเด่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่รางวัลให้แก่ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น กรมการแพทย์ ประจำปี 2560 ที่โรงแรมอิมพีเรียล แมปิง จังหวัดเชียงใหม่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า	<b>ผลงานดีเด่น</b> -เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดการประชุม "การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยของ 12 เขตสุขภาพ" โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสาธารณสุข และ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมงานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ทีวี ช่อง NBT	<b>MOUด้านเวชศาสตร์ทางทะเล</b> -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ สารสำคัญของ MOU ฉบับนี้ คือ เพื่อให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมกันศึกษาค้นคว้า วิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลิตรายการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ทางทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์	<b>ยุทธศาสตร์ผู้ประกอบการวิชาชีพสาธารณสุข</b> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการประชุม คกก.เตรียมการรับรองการเคลื่อนย้ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ตามข้อตกลงอาเซียน เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานรองรับเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ 3 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตามความตกลงการยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคลธรรมดา หรือที่เรียกว่า เอ็มอาร์เอ ทั้ง 10 ประเทศ ภายใต้กรอบการค้าบริการสุขภาพอาเซียน ปี 59-61 เพื่อให้เกิดความชัดเจน อำนวยความสะดวกแก่ผู้เคลื่อนย้าย ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขของสภาวิชาชีพ และองค์กรวิชาชีพในระดับนานาชาติ
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งชาย ข่าว	<b>ตรวจวิเคราะห์โรคฉี่หนู</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายจังหวัดประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงเกิดโรคเลปโตสไปโรสิส หรือโรคฉี่หนู กรมฯโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ อีกทั้งยังมีศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขยังได้ผลิตชุดตรวจ โรคเลปโตสไปโรสิสที่สามารถทราบผลเบื้องต้นได้ภายใน 3 ชั่วโมง และชุดตรวจโรคเลปโตสไปโรสิสเบื้องต้น ที่ทราบผลได้ภายใน 5-10 นาที ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคขั้นต้นได้ และแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันทั่วถึง
กรมประชาสัมพันธ์	<b>พัฒนาสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังนำคณะตรวจเยี่ยมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ว่า สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา เป็น รพ.เฉพาะทางจิตเวชแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุด ของกรมสุขภาพจิต เปิดบริการมาแล้ว 128 ปี ดูแลในเขตพื้นที่ กทม. ทั้งหมด ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตมีนโยบายพัฒนาให้เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในระดับเอเชีย มีความทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 โดยจะตั้งงบประมาณลงทุนด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในปี 2562
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<b>สร้างความสุขหลังเกษียณ</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำการสร้างชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณ มีข้อปฏิบัติง่าย ๆ 6 ประการ คือ 1.พบปะสังสรรค์สม่ำเสมอ ต้องมีกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเสริมสร้างความสุขจากการพูดคุยในวงเพื่อนฝูง 2.ออกจากพื้นที่สบาย (Comfort Zone) ค้นหาความสุข ค้นหาทักษะความรู้ใหม่ ๆ 3.หยุดบ่นหรือพูดว่ารำคาญสิ่งรอบตัว 4.หยุดพูดถึงปัญหาสุขภาพซ้ำ ๆ ซาก ๆ ควรพูดเมื่อลูกหลานหรือคนรอบข้างถามเกี่ยวกับสุขภาพตามสมควร 5.หยุดบ่นให้เด็ก ๆ ลูกหลานวัยอื่น ซึ่งเด็กยุคนี้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยี โดยให้ระลึกไว้ใจว่าลูกหลานเราต้องแข่งขันสูงในด้านการเรียนต้องใช้เวลาในการเรียนการศึกษามาก อาจจะทำให้มีเวลาน้อยกับปู่ย่าตายาย และ 6.ให้เปิดใจให้กับการเรียนรู้อย่างแท้จริง ควรเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ เทคโนโลยี
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ไครซิซวอตช์	<b>โรคหลอดเลือดในสมอง</b> -เสนอบทความ สโตรก หรือโรคหลอดเลือดในสมอง 1 ใน 3 โรคร้ายที่คนไทยกำลังเผชิญ โดยสถิติที่ผ่านมาเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด รองจากโรคมะเร็งและโรคหัวใจ เนื่องจากอาการของโรคนั้นรุนแรง เฉียบพลัน ส่งผลให้เป็นโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตทันที ซึ่งข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ ระบุว่า มีผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองทั่วประเทศทั้งสิ้น 227,848 คน มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2 หมื่นคน และจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนผู้สูงอายุบ้านเรา มีแนวโน้ม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เกิดในผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไปและมากขึ้นในช่วงวัยใกล้เกษียณ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างหนักกลายเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วย อาการของโรคคือ ปากเบี้ยว พูดไม้ขัด แขนขาซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง พูดไม้ได้ศัพท์ หาดพบสัญญาณดังกล่าวควรรีบพบแพทย์ทันที หรือโทรเรียก 1669
ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์	<p><b>วัคซีนมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการ กทม. เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 3 ปี แห่งความสำเร็จในการรณรงค์ฉีดวัคซีนเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่เด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายใต้ชื่อ "Sustainable Success of BMA 3rd Year HPV Vaccination" เพื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานนักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัดกทม. เข้ารับบริการฉีดวัคซีนเอชพีวี เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งในประเทศไทยจะมีผู้หญิงที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ปีละ 9,999 ราย และเสียชีวิตวันละ 14 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเฉลี่ย 50,000 บาทต่อคน การฉีดวัคซีนเอชพีวีให้เด็กนักเรียนหญิงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาโรค และลดการสูญเสียในอนาคตได้</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ไข้หวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ว่า พบผู้ป่วยแล้ว 8,000 ราย เสียชีวิต 6 ราย ยืนยันเป็นการระบาดตามฤดูกาลไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา และไม่พบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับนายแพทย์รพ.มหาสาร ที่โพสต์ระบุสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่โคราชรุนแรงแล้ว</p>
ไอ.เอ็น.เอ็น มติชนออนไลน์	<p><b>ผู้ต้องขังเรือนจำโคราชป่วยวัณโรค</b></p> <p>เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของวัณโรคภายในเรือนจำ ว่า จากการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขังทั้งชาย และหญิง ที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำกลางนครราชสีมา จำนวนกว่า 3,000 ราย พบว่า ผลการตรวจเอ็กซเรย์ พบว่ามีผู้ที่มีความผิดปกติทางปอดเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรคจำนวนประมาณ 300 ราย ซึ่งขณะนี้ทางสาธารณสุขได้ดำเนินการให้การรักษาพยาบาล และแยกตัวผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยออกจากผู้ต้องขังปกติ และขณะนี้สคร.9 นครราชสีมา กำลังดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจำอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรค</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch